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เริ่มการประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 วันนี้ ( ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๗ )  นายวโรดม  ส าโรงพล   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และเลขานุการ
สภาเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกทุกคนมาครบองค์ประชุม  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ประชุม เมื่อได้เวลา ๑๐.๐๐น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้จัดระเบียบวาระการประชุมเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.- 

  ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน    : ผมมีเรื่องประกาศให้ท่านสมาชิกทราบ ดังนี้ครับ ขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านร่วมงานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเอนกประสงค์
อ าเภอเปือยน้อย รายละเอียดก าหนดการตามที่แนบ และขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านร่วมงานพิธี รับมอบพระบรมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ฉายคู่พระบรมราชินี ในเวลา๑๑.๐๐น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลเปือยน้อย  และขอแนะน าทีมงานคณะผู้บริหารที่เข้า
มารับต าแหน่งใหม่ คือนายสุริยา หาญศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล
เปือยน้อย กระผมจึงขอให้ท่านได้แนะน าตัวครับ  จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกที่
ประชุมทราบ ครับ 

นายสุริยา  หาญศรี :เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายสุริยา  
หาญศรี ต าแหน่งรองนายกนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเปือยน้อย ครับ 

ที่ประชุม ;รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๗  
 (เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลเปือยน้อย) 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่  หรือมีส่วนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมใด ๆ หรือไม่    

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตให้แก้ไขใน
ส าเนารายงาน ในประโยคค าต่างๆและเน้นย้ าเรื่องตัวสะกดและพยัญชนะใน
ข้อความเพราะค าที่สะกดผิดความหมายก็จะผิดตามไปด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/กระผมขอให้ทางฝ่ายเลขาสภา 
น าไปปรับปรุงและแก้ไขส านวนรายงานการประชุมครั้งนี้ให้ถูกต้องด้วยครับ 

นายวโรดม  ส าโรงพล ;เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/รับทราบและจะน าไปแก้ไขครับ  
ขอบคุณครับ 

 
                /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วและมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู้ถาม 
ที่ประชุม   : ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔                    :เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จญัตติ เสนอใหม่ 

ที่ประชุม          : ไมม่ ี  
ระเบยีบวาระที ่๕           เรือ่งทีเ่สนอ 

 ๕.๑ ญตัติเรือ่งขอรื้อถอนห้องน้ าห้องสว้ม รหสัทรพัยส์นิ 
                                        045-59-0001 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจง

ต่อสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบครับ เชิญครับ 
นายนิกร  เทศต้อม    : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล            

เปือยน้อยข้าพเจ้า นายนิกร   เทศต้อม  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเปือย
น้อย  มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ  เรื่องขอรื้อถอนห้องน้ าห้องส้วม รหัส
ทรัพย์สิน 045-59-0001 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ  

        หลักการ 
ด้วยสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย ได้มีมติในคราวประชุมประชุม

สภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 256๗ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเปือยน้อย เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเปือยน้อย ใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเปือยน้อยเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒ ชั้น  มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๔ ตร.ม.  
จ านวน ๑ หลัง  งบประมาณ  ๑๗,๕๒๐,๐๐๐ บาท   ก่อสร้างตามแบบที่
เทศบาลต าบลเปือยน้อย  ก าหนด  นั้น  

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลเปือยน้อยมีพ้ืนที่จ ากัดพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น

ป่าและสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารส านักงานเดิม และอาคารเอนกประสงค์ ที่มี
ความส าคัญส าหรับใช้ในการปฎิบัติราชการระหว่างรอก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลเปือยน้อย หลังใหม่ ท าให้การวางผังบริเวณก่อสร้าง
อาคารส านักงานหลังใหม่ตรงกับห้องน้ าห้องส้วม จ านวน ๗ ห้อง ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รหัสทรัพย์สิน ๐๔๕-๕๙-๐๐๐๑ งบประมาณ
ก่อสร้าง ๒๗๙,๐๐๐ บาท จึงมีความจ าเป็นต้องรื้อถอนห้องน้ าห้องส้วม 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 

       /นายวโรดม  ส าโรงพล... 
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นายวโรดม  ส าโรงพล  ;เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย// เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอน าเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ ครับ 

๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ 
 ๒.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
10) พ.ศ. 2558 ข้อ ๑๕๕ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ 
อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

นายสุพันธ์  แทนซิน  : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ   

มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

           5.2 ญตัตเิรื่องขอความเหน็ชอบการท าบนัทึกขอ้ตกลง(MOU) ใน
การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยทีเ่ปน็พษิ หรืออนัตรายจากชมุชนจังหวดั
ขอนแก่น 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจง
ต่อสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบครับ เชิญครับ 

นายนิกร  เทศต้อม               : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
เปือยน้อยข้าพเจ้า นายนิกร   เทศต้อม  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเปือย
น้อย  มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ  เรื่องขอความเห็นชอบการท าบันทึก
ข้อตกลง(MOU) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

         หลักการ 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จะท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนจังหวัดขอนแก่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการอ่ืน เป็น
ระยะเวลา  5  ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 – 2571 
 
 
 

            /เหตุผล… 
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         เหตุผล 
            เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยที่เป็นพิษฯ  ได้หมดอายุเมื่อวันที่ 30  กันยายน  2566  เพ่ือให้การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนจังหวัดขอนแก่น
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง  การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นและส่วนราชการอ่ืนในการบริหารจัดการเก่ียวกับการเก็บ ขน และ
ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายในเขตจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ต้นทาง  
กลางทาง  และปลายทาง  ให้มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  และให้สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้แจ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบ เพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU)  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการอ่ืนเพ่ือ
ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น จึ ง ข อ เ ส น อ
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายวโรดม  ส าโรงพล  ;เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย// เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอน าเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องดังนี้ ครับ เรื่องการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ
ของโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดท าการบริการสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอาศัยอ านาจตามมาตรา 12(2)(15)และมาตรา 
21 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ 2542 คณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงก าหนดแนวทางการท า 

 

/ข้อตกลง... 
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ข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ดังต่อไปนี้  

    ข้อ ๒ การท าความตกลงร่วมมือกันในการการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้เป็นพื้นที่ 
 ติดต่อกันและประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการ
สาธารณะนั้นโดยตรงโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

    (2)เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินงานเองหรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ในการจัดการท าบันทึกข้อตกลงตามวรรค 1 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน   โดยจัดท าบันทึกหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือและหนังสือเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความห็นชอบ
โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดังนี้ให้รายงาน
และจัดส่งส าเนาบันทึกตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
ทราบด้วย 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม : ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นายสุพันธ์  แทนซิน    :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ   

มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

              5.3 ญตัตเิรื่องขออนมุัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี      
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายสุพันธ ์ แทนซนิ                  : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจง
ต่อสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบครับ เชิญครับ 

นายนิกร  เทศต้อม                   : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย ข้าพเจ้า นายนิกร   เทศต้อม  ต าแหน่งายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย     
มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

 

 

 

        

         /หลักการ... 
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        หลักการ 

            ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย เพ่ืองบประมาณ                                                                                                                                                                                                              
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

                                                         เหตุผล 

            ด้วยเทศบาลต าบลเปือยน้อย  ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน แผนงานการ  
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน 
ประเภท ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เรือท้องแบน  ที่ตั้งไว้
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อจึงขออนุมัติโอนเพิ่ม รายละเอียดดังนี 

                                                      โอนลดงบประมาณ 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งบบุคลากรประเภทค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง   ตั้ ง ไว้   
๑,๔๖๕,๗๓๐.-บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕๐๗,๗๓๐.-บาท
งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้  ๒๐,๐๐๐.-บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๔๘๗,๗๓๐.-บาท 

       โอนเพิ่มงบประมาณ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เรือ
ท้องแบน งบประมาณตั้งไว้   ๑๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๕,๐๐๐. -บาท  งบประมาณขอโอนเ พ่ิมครั้ งนี้   ๒๐ ,๐๐๐. -บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๓๕,๐๐๐.-บาท กระผมจึงขอเสนอ ญัตติ ต่อ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายวโรดม  ส าโรงพล  ;เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย// เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอน าเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องดังนี้ ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ 
อปท พ.ศ 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน
เพ่ิมโอนรถท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปจัดตั้งเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 

 

/เสนอความเห็น . .. 
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เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ประชุม : ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ   

มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

        5.4 ญัตตเิรื่องขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปจัดตั้งรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องฉดีน้ าแรงดนัสูง) 

นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจง
ต่อสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบครับ เชิญครับ 

นายนกิร  เทศตอ้ม    : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อยข้าพเจ้านายนิกร   เทศต้อม  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเปือย
น้อย  มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปจัดตั้งรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูง) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ  

        หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  เพ่ือโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 

        เหตผุล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลเปือยน้อย   ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในส่วนของแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
แต่บางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่เพ่ือจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ส าหรับการฉีดน้ าท าความสะอาดพ้ืนที่
และสิ่งของต่าง ๆ เช่นใช้ล้างท าความสะอาดศาลากลางน้ าสวนสาธารณะ
สระวงษ์ และใช้ล้างรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลต าบลเปือยน้อย 
รายละเอียดดังนี้ 

 

        โอนลดงบประมาณ 
     แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
     เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณตั้งไว้   1,130,470  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อย
เจ็ดสิบบาทถ้วน)งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  488,210  บาท  (สี่แสน
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้     
25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
463,210 บาท  (สี่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 

         /โอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่... 
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 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน 
     ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  
     งบประมาณตั้งไว้   0.00  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  0.00  บาท   
     งบประมาณขอโอนเพ่ิมครั้งนี้  25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน  25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่  ดังกล่าวข้างต้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายวโรดม  ส าโรงพล  ;เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย// เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอน าเรียนข้อกฎหมายและระเบียบ
 ที่เกี่ยวข้อง ครับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4   
 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสุพันธ์  แทนซิน  : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ประชุม : ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
นายสุพันธ์  แทนซิน    :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ   
มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

๕.๕ ญัตติเรื่องขออนมุตัิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ไปจัดตั้งรายการใหม่ (จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั  รัชกาลที่ ๑๐) 

นายสุพันธ ์ แทนซิน               : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจงต่อ  
สมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบครับ เชิญครับ 

นายนกิร  เทศตอ้ม  : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
เปือยน้อยข้าพเจ้า นายนิกร   เทศต้อม  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเปือย
น้อย  มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปจัดตั้งรายการใหม่ (จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐)  

 
 
 
 

/โดยมีหลักการ... 
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โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
                      ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

 เหตผุล 
                               ด้วยเทศบาลต าบลเปือยน้อย  ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน แผนงาน

บริหารงานทั่วไป   งานงานบริหารทั่วไป  มีความจ าเป็นจะต้องโอน 
  งบประมาณ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  ในหมวด งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์  

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๑๐  
รายละเอียดดังนี้ 

       โอนลดงบประมาณ 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการจ้างเหมารถ 
รับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  งบประมาณตั้งไว้  
๓๗๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๗๕,๐๐๐.-บาท  โอนลด 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๒๗๕,๐๐๐.- บาท 

           โอนเพิ่มเพื่อตั้งรายการใหม่ 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานงานบริหารทั่วไป  มีความจ าเป็นจะต้อง
โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  ในหมวด งบลงทุน ประเภท 
ครุภัณฑ์  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐ 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท   โอนเพ่ิม  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขอได้โปรดน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  เพื่อพิจารณาต่อไป ครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายวโรดม  ส าโรงพล :เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย// เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอน าเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    

 

 

         /ข้อ 27… 
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   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน
เพ่ิมโอนลดที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปจัดตั้งเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอความเห็น  หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ประชุม : ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ   

มติที่ประชุม  :เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน ประธาน) 

ระเบียบวาระที่ ๖                   เรื่องอื่น ๆ 
นายสุพันธ์  แทนซิน    :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย / ในระเบียบวาระนี้  ผมขอให้

เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ บันทึกข้อตกลงขอ
ความร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

จ่าเอกวีรวัฒน์   หลักโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และ
ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ก็เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลให้แต่ละจังหวัด
จัดท าแผนการก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีนโยบายมอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ
รวบรวมขยะที่เป็นพิษ และรวบรวมน าไปก าจัดต่อที่จังหวัดสระบุรี จึงได้มี
บันทึกข้อตกลง mou ขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๗-๒๕๗๑ ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน    :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย / ขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ มีท่าน
สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม ่

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องจะน าเสนอใน
ระเบียบวาระอ่ืนๆดังนี้ครับ  

  ๑.อยากจะทราบว่าตัวอาคารโรงเรียนอนุบาลประกันสัญญาครบวาระ
หรือยัง  เพราะตัวอาคารตอนนี้ก็เกิดช ารุดเสียหาย  ถ้ายังไม่หมดก็จะได้ซ่อม
ท าเพราะกระผมเองก็เคยได้สอบถามไปแล้ว  

  ๒.เรื่องหม้อแปลงของโรงเรียนอนุบาลครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับ 
เพราะตอนนี้ก็ยังใช้ร่วมกันกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่นะคับ  

  ๓.เรื่องขยะครับ เนื่องจากมีชาวบ้านน ามาทิ้งบริเวณป่าช้าแถวบ้าน
หนองบัวน้อย ก็อยากจะให้เจ้าที่ช่วยตรวจสอบดูแลแก้ไขนะครับ  

  ๔.ก าแพงเตาเผาขยะพังลงไปท่ีนาของชาวบ้าน ท าให้บริเวณท่ีนา 
 
          /ชาวบ้าน… 
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 ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อน ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารช่วย
ไปดูแลแก้ไขด้วยครับ 

   ๕.เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในเขต ตามที่ผมเคยน าเรียนไปแล้วนั้น ที่จะ
ย้ายไปที่อ่ืน เจ้าหน้าที่เทศบาลเราก็บอกไม่สามารถย้ายได้เนื่องจากเป็น
ทรัพย์สินของการไฟฟ้าแต่ผมได้ไปประสานกับการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าก็
บอกว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลสามารถย้ายได้ ผมจึงอยากหารือ
เพ่ือจะย้ายไปใช้ในจุดที่จ าเป็นจริงๆ เช่น ทางแยกโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
ทางลัดไปบ้านโนนท่อนนั้นจ าเป็นต้องมี ผมจึงอยากหารือและแจ้งให้ทราบ
ครับ 

   ๖.เรื่องสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องรถตรวจ
การของแผนกป้องกัน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดหาใหม่ครับ ขอบคุณครับ  

นายสุพันธ์  แทนซิน    :ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย / ขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ มีท่าน
สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ 

สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับ กระผมขออธิบายข้อซักถามเพ่ิมของท่านสมาชิกครับ ใน
เรื่องของอาคารของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะได้ให้ ท่าน 
ผอ.สุรนาท ได้ส ารวจและซ่อมท าได้เลยครับ เพราะในส่วนนี้เราได้ตั้ง
งบประมาณใว้แล้ว และเรื่องในส่วนของไฟฟ้าฟ้าก็จะประสานในส่วนของ
การไฟฟ้าได้ด าเนินการร่วมกันได้เลยครับ  เรื่องขยะที่ชาวบ้านน ามาทิ้ง 
อันดับแรกต้องให้เจ้าหน้าที่เราน าป้ายไปติดประกาศไว้ก่อนนะครับ เพราะ
มันมีกฏหมายควบคุมอยู่ เรื่องก าแพงขยะเราต้องดูว่าเอาเข้าในแผนรึยัง 
หรือถ้าเป็นปัญหาเร่งด่วนจริงๆเราก็ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ปัญหา
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก่อนก็ท าได้ครับ เรื่องรถตรวจการเรา
ต้องท าเรื่องจ าหน่ายรถคันเดิมที่ใช้ราชการไม่ได้แล้วออกไปก่อน แล้วเราก็
ท าเรื่องตามข้ันตอนเพ่ือจัดหาคันใหม่เข้ามาใช้ทดแทนได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ ขออนุญาตเพ่ิมเติม
ในเรื่องของไฟฟ้า ที่เราใช้เป็นเงินอุดหนุนนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอ ใน
ส่วนที่ยังไม่มีก็น่าจะครอบคลุม ส่วนเรื่องของรถตรวจการก็จะน าเข้าแผน
เพ่ือจัดหามาครับ ขอบคุณครับ 

นายเสวตร  หล้ากันหา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมขอสอบถาม
เรื่องการเก็บขยะว่าเพ่ิมรอบเก็บได้รึเปล่าเพราะรถขยะเราก็ได้มีเพ่ิมเข้า
มาแล้ว ถ้าเก็บอาทิตย์ละครั้งไม่น่าจะเพียงพอนะครับ เพราะขยะส่วนมาก
เช่นหน้าถนนหน้าบ้านผม ได้มีมีพวกแม่ค้าได้น ามาแอบทิ้งและกลางคืนหมา
แมวได้มาขุ๊ยเขี่ยท าให้ขยะ เน่าและสกปรกครับ และอีกเรื่องอยากทราบถึง
ขั้นตอนของการก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหน
แล้วครับ อีกเรื่องก็อยากทราบถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

            /ว่าด าเนินการ... 



- ๑๔ - 
 

  ว่าด าเนินการหรือยังครับ ก็ให้ช่วยเร่งรัดให้โดยเร็วด้วยนะครับ 
นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ

เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  
สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน

สมาชิกทุกท่านครับ กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆได้อธิบายและตอบ
ข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ  เชิญครับ 

จ่าเอกวีรวัฒน์   หลักโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และ
ท่านสมาชิกทุกท่านครับ เรื่องรถขยะเราที่ได้รับมาเพ่ิมตอนนี้ก็มีการซ่อมท า 
อยู่นะครับยังไม่พร้อมใช้งาน ท าให้ต้องใช้คันเดิมวิ่งตลอดสายอยู่ครับ 
ขอบคุณครับ 

สิบเอกส าเนียง  เสนาวงษ์ ;เจ้าพนักงานป้องกันฯและบรรเทาสาธารณภัย/เรียนท่านประธานสภา
เทศบาล  และท่านสมาชิกทุกท่านครับ เมื่อเดือนที่แล้วได้เกิดวาตภัย และได้ 

 ท าให้บ้านเรือนของชาวบ้านเสียหาย เราก็ได้ประสานเจ้าของบ้านแล้วว่าให้
ซ่อมท าไปก่อน ทางเทศบาลเราก็จะชดเชยเป็นการเยียวยาให้ครับ ขอบคุณ
ครับ            

สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับ กระผมขออธิบายเพิมเติมในข้อซักถามของท่านสมาชิก
ครับ เรื่องรถขยะที่จะวิ่งเพ่ิมเติมเพ่ิมรอบวิ่ง เราก็ต้องดูและประเมินจากขยะ 
ในส่วนของขยะที่มีเพ่ิมมาจากที่อ่ืนเรียกว่าขยะจร เราก้ต้องหามาตรการ 
เช่นอาจจะน าถังขยะใว้ในตัวบ้าน พอถึงเวลาเราก็นัดหมายกับรถเก็บขยะให้
ตรงกันเพ่ือจะได้น าขยะออกมาทิ้งได้  ส่วนในเรื่องของเหตุวาตภัย ต้องขอ
อนุญาตน าเรียนแบบนี้ครับ ตามระเบียบที่ออกมาใหม่ที่ต้องด าเนินการแบบ
นี้ครับ ในเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นก็จะมีการใช้งบจ่ายเป็นสองส่วนครับ ส่วนหนึ่ง
คือใช้จ่ายจากงบกลาง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินจ่ายจากงบใช้สอยซึ่งเราก็ได้ตั้ง
งบตรงนั้นใว้แล้วเช่นกัน ซึ่งเราต้องมาดูเหตุที่เกิดว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน
มากน้อยเพียงใด จากเหตุที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งเจ้าของไม่อยู่แต่มีเจ้าหน้าที่ของเรา
ได้ออกไปตรวจสอบอยู่แล้ว และได้ประสานแล้ว ก็ต้องรอเป็นการยื่นค าร้อง
เพ่ือเข้ารับการช่วยเหลือแบบเยียวยา เพ่ือผ่านคณะกรรมการตามขั้นตอน 
ในการช่วยเหลือต่อไป ต้องขออนุญาตน าเรียนแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  

นายเสวตร  หล้ากันหา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอสอบถามเรื่อง 
การด าเนินงานของการก่อสร้างอาคารส านักงานด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

สิบต ารวจโท บัญชา  คงนวนอินทร์:ปลัดเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่าน
สมาชิกทุกท่านครับ กระผมขออธิบายเพิมเติมในข้อซักถามของท่านสมาชิก
ครับ เรื่องการก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นการอยู่ใน
ขั้นตอนตรวจรับพัสดุและก าหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง  

         /โดยคณะกรรมการ… 



- ๑๕ - 
 

 โดยคณะกรรมการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ก าลังด าเนินการครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผม นายสุรชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่อง
ของไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางสามแยกบ่อน้ าศักสิทธิ์ ซึ่งตรงนั้นเวลากลางคืนมัน
ค่อนข้างมืดผู้คนสัญจรก็กลัวจะเกิดอันตราย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอความ
อนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรี ขอเพ่ิมไฟในจุดนั้นด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย/ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับ เรื่องของไฟแสง 

 สว่างตามทางแยกต่างๆที่สมาชิกแจ้งเข้ามา ผมก็ขอมอบหมายให้ทางกอง
ช่างด าเนินการให้พ่ีน้องประชาชนด้วยนะครับ กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิก
ทุกท่าน ที่เสนอเรื่องความเดือดร้อนต่างๆเข้ามาครับ ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  

ที่ประชุม : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใด

เพ่ิมเติม กระผมขอปิดประชุม  ณ บัดนี ้
 
 
 
 

                                                  เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
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